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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๓ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๕ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๖ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นายไฉน   ชัชวาล   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๙ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๑๐ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๑๑ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๑๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ 
๒ 
๓ 

นายไพโรจน์  สุขค าเมือง 
นายอภิเดช  ศักดิ์ติเดช 
นายศรีรัตน์  ใจสิน 

นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ 
ผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 

๔ นายวสันติ์  ปราบพุทจา รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

๕ นายชาตรี  รัตนประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายสมศักดิ์  แสงบุญเรือง 
นายทวิช  จ าปาวัน 
ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง 
นางพิชชาภา  วงค์ค า 
นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ 
นายดนัย เมืองฝั้น 
นายสันทนา ปันตอง 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัย
ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา ๑) ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ และงานกีฬา

เยาวชน ประชาชน ต าบลห้างฉัตร ประจ าปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 
 ๒)  แนะน าผู้อ านวยการกองช่างคนใหม่ เชิญแนะน าตัวครับ 
 

นายทวิช -   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายทวิช จ าปาวัน  ได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ภูมิล าเนาเป็นคนบ้านโป่งน้ าร้อน ชีวิตข้าราชการ รับต าแหน่งเมื่อวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๐ จะครบ ๒๐ ปี วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นี้ ในส่วนของการท างาน ท่านสมาชิก 
ท่านผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะให้ผมช่วยในงานราชการหรืองานส่วนตัว สามารถโทรศัพท์หา 
ผมได้หรือพบผมที่ห้องกองช่างได้ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๗๓๑๒๘ ขอบคุณครับ  

 -  ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่ 

นายศักดิ์ดา -   หน้า ๑๒  ที่ผมได้กล่าวถึงซอยบ้านนางนันทจิตรา ขอเพ่ิมเติม ท าให้ถนนทรุด ช ารุดเสียหายได้ 

นางสุภาภรณ์ -   หน้า ๑๒  ที่ดิฉันกล่าวเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมทุกประการ แต่ก็ขอให้มี มาตรฐาน ค่ะ ไม่ใช่
มาตรการ แก้ไขด้วยค่ะ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -, งดออกเสียง - ไม่มี -    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา -   ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 
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 - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๔.๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ จ านวน ๓ รายการ (ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ดังนี้ 

   ๔.๑.๑  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน    
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๖๑,๗๐๐.- บาท (ซอยหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

   ๔.๑.๒  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน     
 หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๓๖,๓๐๐.- บาท (ซอยบ้านนางนงคราญ  ตานันใจ) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 

   ๔.๑.๓  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวนเงิน ๔๘,๕๐๐.- 
บาท (ล าเหมืองแม่ฮาวบริเวณข้างบ้านนายบุญเจิด บุญเสริม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๓ รายการ (ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง) จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่สภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยขอให้ชี้แจงทีละโครงการ ส าหรับรายการที่ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ 
ให้พิจารณาพร้อมกันเพราะเป็นโครงการต่อเนื่องกัน ขอเชิญนายกได้ชี้แจงต่อสภาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
มาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ รายการ (ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รายการที่ ๔.๑.๑ โอนลดจาก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท มาตั้ง
เป็นโครงการใหม่ จ านวน ๒  โครงการ เนื่องจากได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านหัวหนองว่าชาวบ้านมี
ความต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการมาท าสองโครงการนี้ และสภาก็ได้พิจารณามาแล้วครั้งหนึ่ง และ
หมดสมัยประชุมสภาเสียก่อน  จึงได้เสนอญัตติ เพ่ือขอให้สภาได้พิจารณาอนุมัติใหม่ในการประชุม
สมัยนี้ต่อไป ส าหรับการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการที่  ๑  (ข้อ ๔.๑.๑) 
โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๒๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๙๘,๙๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    ๖๑,๗๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๑๓๗,๒๐๐.-  บาท 
  

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน  
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๖๑,๗๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้างในราง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐
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เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร (ซอยหลังบ้าน ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) จุดเริ่มต้นที่พิกัด N.
๒๐๒๕๑๘๔ E.๐๕๓๘๑๐๓ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๕๑๔๕ E.๐๕๓๘๑๑๒ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๑๒๓(๓) 

 

   รายการที่  ๒  (ข้อ ๔.๑.๒) 
โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค (กองช่าง) ๑.๒.๒๒ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๑๓๗,๒๐๐.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน  ๑๓๖,๓๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน         ๙๐๐.-  บาท  

โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้าน  
หัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๓๖,๓๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้างในราง ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร (ซอยบ้านนางนงคราญ ตานันใจ) จุดเริ่มต้นที่พิกัด 
N.๒๐๒๔๙๕๘ E.๐๕๓๘๐๖๙ จุดสิ้นสุดที่พิกัด N.๒๐๒๔๙๗๙ E.๐๕๓๗๙๘๕ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๑๒๔ (๑) 

ปลัดเทศบาล -   ขอเรียนชี้แจงต่อจากท่านนายกเทศมนตรีก่อนจะมีการอภิปราย รายการตามข้อ ๔.๑.๑ และ 
๔.๑.๒ เดิมทีเป็นถนนของบ้านหัวหนองตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ และได้มีญัตติเสนอเข้าที่ประชุมสภาในครั้งก่อนเพ่ือพิจารณาและได้เลื่อนมาพิจารณาใน   
ครั้งนี้ เนื่องจากการประชุมสภาในครั้งก่อนนั้น  รายละเอียด ซอย ถนน ไม่ชัดเจน ไม่ทราบว่าเป็น
ซอยใด ชื่อซอยและถนน ไม่ชัดเจน และก็หมดสมัยประชุมเสียก่อนจึงไม่ได้พิจารณาในการประชุม
ครั้งก่อนนั้น  แต่ตอนนี้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว ทั้งชื่อซอย ถนน และจุดพิกัด อีกประการเทศบาลได้รับ
หนังสือจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวหนองว่า จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวน ๑๙๘,๙๐๐.- 
บาท เป็นสองโครงการตามญัตติที่แจ้ง  ท่านนายกฯ จึงได้เสนอญัตติให้สภาได้พิจารณา เนื่องจาก
เป็นการโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นอ านาจของสภา 

ประธานสภา -   ขอมติในที่สภา ก่อนจะมีการลงมติให้สมาชิกได้อภิปรายก่อนจะพิจารณา คือโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว แต่ชาวบ้านไม่ต้องการ ชาวบ้าน
ต้องการสองโครงการที่ได้เสนอมาใหม่ จึงขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย 

นายสมยศ -   เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้ท าประชาคมมาใหม่
ถูกต้องแล้ว และชาวบ้านต้องการสองโครงการนี้ และสองโครงการนี้ได้เลื่อนการพิจารณามาสองครั้ง
แล้ว ผมได้ปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านท่านก็ยืนยันว่าชาวบ้านต้องการสองโครงการนี้ ปรึกษา
กับทางช่าง ช่างก็ได้ออกไปส ารวจใหม่และท าแบบแปลน ประมาณราคามาให้ใหม่แล้ว ผมจึง      
เห็นด้วยกับการโอนเปลี่ยนแปลงมาตั้งเป็นรายการใหม่ 



~ ๕ ~ 
 
นายสุพรรณ -   ความจริงโครงการได้ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว แต่ชาวบ้านต้องการเป็นราง  

ระบายน้ า อยู่ที่สภาจะพิจารณา จะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ท่านสมาชิกจะพิจารณา ถนนกับราง   
ระบายน้ าท่านว่าอะไรส าคัญกว่ากัน ผมว่าถนนส าคัญกว่า หากไม่มีถนนก็ไม่มีรางระบายน้ า     
ความจริงน่าจะท าถนนก่อนตามที่ชาวบ้านบางส่วนต้องการ และความจริงหากโครงการอยู่ใน    
แผนแล้วจะเอาโครงการไหนมาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็ได้ ถือว่าเป็นความต้องการ
ของชาวบ้านเหมือนกัน อยู่ที่สภาจะพิจารณาว่าจะให้ผ่านหรือไม่ผ่าน 

นายศักดิ์ดา -   ความส าคัญของสมาชิกสภาอันทรงเกียรตินั้น ทุกโครงการที่พิจารณาเพ่ือพัฒนาให้กับพ่ีน้อง
ชาวบ้าน ตามที่ท่าน สท.สุพรรณได้กล่าวมา เหมือนว่าสมาชิกสภาท างานไม่เป็น ทุกโครงการส าคัญ
กับพ่ีน้องชาวบ้านหมด ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันอภิปรายด้วย 

ประธานสภา -   เชิญผู้ใหญ่บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ ได้ชี้แจงต่อที่สภาทราบ 
 

นายศรีรัตน์ -  ตามท่ีผมทราบเรื่องมาคร่าวๆ ตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่บ้านคนเก่า โครงการที่ได้บรรจุในเทศบัญญัติ  
(ผญบ. หมู่ ๘)    งบประมาณรายจ่ายคือ ก่อสร้างถนน คสล. นั้น ตอนแรกที่ได้มีการประชุมประชาคมชาวบ้าน อันดับ 

๑ เป็นรางระบายน้ า แต่ตอนมาท าเทศบัญญัติกลับเอาล าดับที่ ๑๑ มาบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประชาคมหมู่บ้านจึงได้มาปรึกษากัน เพราะโครงการที่ต้องการคือรางระบายน้ า 
และได้ประชาคมชาวบ้านอีกครั้ง ชาวบ้านที่มาประชาคมก็ต้องการรางระบายน้ า ดังนั้นจึงขอให้สภา
ช่วยพิจารณาให้ผ่าน ผมขอให้ท่านสมาชิกได้เห็นใจพี่น้องชาวบ้าน ขอพิจารณาให้ผ่านด้วย 

นายกเทศมนตรี -   ตามญัตติข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒  มีการร้องเรียนท่านนายอ าเภอห้างฉัตร โดยผู้ใหญ่บ้านคนเก่า
กับ ผู้ช่วยรสวรรณ ได้ไปร้องเรียนท่านนายอ าเภอว่า โครงการที่ต้องการอันดับที่ ๑ ไม่ได้บรรจุใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย นายอ าเภอจึงได้เรียกผมและ สท.สุพรรณ ไปพบ เพ่ือชี้แจง และผม
ได้รับปากท่านนายอ าเภอว่า จะน าโครงการที่ชาวบ้านต้องการเสนอญัตติเข้าที่ประชุมสภา เพ่ือให้
สภาพิจารณาอีกครั้ง ในวันนี้ผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตามที่ท่านเห็นสมควร 

ประธานสภา -   โครงการที่ท่านนายกฯ ได้เสนอเข้าที่ประชุมบางโครงการหากเห็นว่าส าคัญ จ าเป็น ก็น าโครงการ
นั้นบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไปก่อน ผมว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องน าโครงการที่ ๑ หรือ ๒ 
มาบรรจุในเทศบัญญัติ เพราะการประชุมประชาคมชาวบ้านบางทีมาไม่เยอะ จึงมีความเห็นเฉพาะ
คนที่มาประชุมเท่านั้น บางทีอาจท าให้โครงการที่ส าคัญจริง ๆ ไม่ได้บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพราะไปอยู่ในล าดับที่สุดท้าย อีกอย่างชาวบ้าน ผู้น า ผู้ใหญ่บ้าน อาจไม่ลงรอยกัน จึงมี
ความขัดแย้งเกิดขึ้น ความจริงการแก้ไขโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ผ่านแล้วนั้น ผมว่า     
ไม่สมควร 

นางสาวเพ็ญวิภา -  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขต ๒  บ้านหัวหนอง ตั้งแต่มีการพิจารณากันมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขึ้นเลย การพิจารณาเพื่อจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ผ่านการประชุมประชาคม
หมู่บ้านมาเรียบร้อย ชาวบ้านจะรู้ดีว่าอะไรส าคัญ จ าเป็นหรือไม่จ าเป็นชาวบ้านก็รู้ ครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ทั้งที่สภาได้ เห็นชอบยกมือผ่านเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไปแล้ว ขอให้พิจารณากันอีกทีว่าชาวบ้านเห็นความส าคัญของ
สภาแห่งนี้หรือไม่ ขอให้ทางหมู่บ้านน าไปทบทวนด้วย หากมีการประชาคมอีกครั้ง ให้ประชาคม
ตามที่ชาวบ้านต้องการจริง ๆ ไม่ใช่แค่ประชาคมเพ่ือให้ผ่านไปก่อน หากไม่ต้องการก็ประชาคมกัน
ใหม่ ล่ารายชื่อชาวบ้าน แล้วมาเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสภาฯ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก 
ขอให้สภาพิจารณาด้วย 



~ ๖ ~ 
 
นายปริญญา -   การโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ ประชาคมหมู่บ้านส าคัญที่สุด หากจะมีการโอนย้าย

เปลี่ยนแปลงมาท าโครงการในล าดับต้น ๆ อันดับแรก ผมเห็นด้วย 

นายสุชาติ -   โครงการต่าง ๆ ส าคัญทุกโครงการ เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกพิจารณา
กันอีกครั้ง 

 

นายสมศักดิ ์-  ตามท่ีท่านผู้ใหญ่บ้าน และท่าน สท. ตัวแทนชาวบ้าน ได้แจ้งว่าโครงการที่ประชาคมไม่ได้จัดตาม 
(ที่ปรึกษานายก) ล าดับที่เรียงไว้ โครงการหลายโครงการบางทีต้องดูงบประมาณด้วย บางทีโครงการเดียวอาจได้

งบประมาณมากกว่า การน าโครงการเข้าที่ประชุมสภาในครั้งนี้ขอให้สมาชิกพิจารณา ในส่วนของ
หมู่บ้านหัวหนอง ขอให้ผู้ใหญ่บ้านไปคุยกับชาวบ้านให้ดี ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์และความขัดแย้ง
ขึ้นอีก อีกอย่างแผนชุมชน/หมู่บ้านก็มี การเรียงล าดับตามแผนก็มาจากแผนหมู่บ้าน บางทีอยากให้ดู
ที่ความส าคัญด้วย โครงการที่ ๑ หรือ ๒ อาจจะมาจากคนกลุ่มน้อย แต่คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านที่   
ไม่ได้มาประชาคมอาจต้องการโครงการอ่ืนมากกว่า บางทีท่านสมาชิกก็น าโครงการที่คิดว่าส าคัญมา
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก่อน 

 

นายศรีรัตน์ -   ผมก็หนักใจเหมือนกันเพราะผมมารับต าแหน่งใหม่ ส่วนตัวผมกับท่าน สท.สุพรรณ ไม่ได้มีปัญหา  
(ผญบ.หมู่ ๘)    ขัดแย้งกัน แต่ผมได้รับปากกับชาวบ้านไว้แล้วว่าจะมาขอให้ทางสภาพิจารณาต่อเนื่อง ตามที่

ประชาคมชาวบ้านต้องการให้เรียงล าดับโครงการอันดับ ๑, ๒  ตามที่ชาวบ้านต้องการ ผมมา
ประสานต่อ ผมขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาให้อนุมัติให้ผ่านด้วย ปีหน้าที่จะพิจารณาท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายใหม่ ผมจะประชาคมชาวบ้านให้ดี จะไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับ 

นายสุพรรณ -  เรื่องรางระบายน้ าที่มีปัญหา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท่านผู้ใหญ่บ้านจะรับปากได้หรือไม่ว่า ถนน
ที่ตกไปจะน ามาไว้ในล าดับที่ ๑ 

นายศรีรัตน์ -   ผมตอบไม่ได้ อยู่ที่ประชาคมหมู่บ้าน 

นายศักดิ์ดา -   ผมว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของท่าน สท.สุพรรณกับผู้ใหญ่บ้าน ผมในฐานะสมาชิกสภาก็จะพิจารณา
โดยใช้ดุลยพินิจตามเหตุและผลในการพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ของสภาเป็นหลัก 

ประธานสภา -   เนื่องจากในญัตตินี้ ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในระหว่างหมู่บ้านและ
สมาชิกสภาของเรา และเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผมขอเสนอให้เลื่อนการพิจารณาญัตติที่ ๔.๑.๑ และ 
๔.๑.๒ ไปก่อน และขอให้ทางผู้ใหญ่บ้าน และ สท.ในพ้ืนที่ ได้น าเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกันเองภายใน
หมู่บ้านอีกครั้ง และในโอกาสต่อไปจะได้น ามาพิจารณาใหม่ ซึ่งยังมีเวลาอีกมาก  และมีท่านอ่ืนจะมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

-  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 

 -  ที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณาญัตติที่ ๔.๑.๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต   
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๖๑,๗๐๐.- บาท (ซอยหลังบ้าน 
ผอ.สุทัศน์ ใจค าปัน) และญัตติที่ ๔.๑.๒  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ จ านวนเงิน ๑๓๖,๓๐๐.- บาท (ซอยบ้านนางนงคราญ  
ตานันใจ) ด้วยเสียง ๑๑ เสียง , ไม่เห็นชอบ - ไม่มี-,  งดออกเสียง ๑  เสียง 
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ประธานสภา -    ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๐ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ รายการที่ ๔.๑.๓ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บ้าน    
แม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวนเงิน ๔๘,๕๐๐.- บาท (ล าเหมืองแม่ฮาวบริเวณข้างบ้านนายบุญเจิด บุญเสริม) 
เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

นายกเทศมนตรี  - รายการที่ ๔.๑.๓ เนื่องจากเทศบาลได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ท าการเกษตรได้รับความเดือดร้อน
เนื่องจากฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว (เขียงน้ า) เก่าช ารุด หากถึงฤดูท านาที่จะถึงนี้หากไม่ด าเนินการ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซม จะท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ โดยโอนลดจากแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากรหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)  จ านวน 
๔๘,๕๐๐.- บาท  มาตั้งเป็นรายการใหม ่โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ 
จ านวนเงิน ๔๘,๕๐๐.- บาท (ล าเหมืองแม่ฮาวบริเวณข้างบ้านนายบุญเจิด บุญเสริม) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

โอนลด  จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลากรหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๑.๑ ประเภท
เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)  จ านวน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๔๑๔,๖๔๓.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้    จ านวน    ๔๘,๕๐๐.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  ๓๖๖,๑๔๓.-  บาท  
 

โอนมา ตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๒ ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) ๑.๒.๓๒  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บ้านแม่ฮาว หมู่๓ จ านวน ๔๘,๕๐๐.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ ปริมาณงาน ขนาด 
กว้างขวางล าเหมือง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๔๐ เมตร (ล าเหมืองแม่ฮาวบริเวณข้างบ้านนายบุญเจิด  
บุญเสริม)  จุดพิกัดของโครงการ N.๒๐๒๗๔๘๗ E.๕๓๗๗๘๘  ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๑๓๕ ข้อ ๗ (๒) 

นายศักดิ์ดา -   โครงการนี้มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพราะจะเข้าฤดูท านาแล้ว เพราะได้เกิดความเสียหายเนื่องจาก
ถนนที่เราก่อสร้างท าให้ฝายกั้นน้ า (เขียงน้ า) ช ารุด และเหมืองเส้นนี้น้ าได้ระบายไปถึงบ้านปันง้าว 
ชาวบ้านหลายคนใช้น้ าจากล าเหมืองนี้ในการท าการเกษตร ผมจึงเห็นด้วยที่จะท าโครงการนี้ 

นายนเรศน ์-   โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บริเวณล าเหมืองแม่ฮาวข้างบ้านนายบุญเจิด บุญเสริม 
สืบเนื่องจากเทศบาลเราได้ไปก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ท าให้ฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว (เขียงน้ า) เก่า
ทรุด ช ารุด ชาวนาได้แจ้งมาให้ทางเทศบาลช่วยซ่อมแซมให้ด้วย หากน้ าเข้ามาแล้วยังสร้างไม่เสร็จ
อาจท าให้เกิดปัญหาได้ ชาวบ้านต้องการฝายตัวนี้มาก ผมจึงเห็นด้วยที่จะท าโครงการนี้ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุมโครงการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวนเงิน ๔๘,๕๐๐.- บาท (ล าเหมืองแม่ฮาว
บริเวณข้างบ้านนายบุญเจิด บุญเสริม) 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 
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  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ (ประเภทที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ญัตติที่ ๔.๑.๓ โครงการ
ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าน้ าแม่ฮาว บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓ จ านวนเงิน ๔๘,๕๐๐.- บาท (ล าเหมือง    
แม่ฮาวบริเวณข้างบ้านนายบุญเจิด บุญเสริม) ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี -,       
งดออกเสียง – ไม่มี – 

 

 ๔.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อตั้งเป็น
รายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มาตั้งเป็นรายการใหม่ 
จ านวน ๑ รายการ (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จึงขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่
สภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

นายกเทศมนตรี -  เนื่องจากว่าทางกองช่างไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคในการปฏิบัติงาน ทาง ผอ.กองช่างจึงได้เสนอขอ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เพราะว่าบางทีงานอาจจะมีการออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม อาจมีการท างาน
นอกสถานที่ และท่าน ผอ.กองช่าง แจ้งว่าไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน โดยขอให้โอนเงินงบประมาณ       
ในส่วนนี้มาจัดซื้อโน้ตบุคเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง มีรายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าตอบแทน ๑.๑ ประเภทค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) 
จ านวน ๓๖,๐๐๐.-บาท  
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน ๓๖,๐๐๐.-บาท  
  โอนลดครั้งนี้    จ านวน ๒๑,๐๐๐.-บาท 
  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๑๕,๐๐๐.-บาท  

 

  โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  ๑.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 
๒๑,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ 
เครื่อง ๆ ละ ๒๑,๐๐๐.-บาท ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน คือ 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

๑)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB ต้องมี ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๑ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

๒)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จ านวน ๑ หน่วยหรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ 
นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-    มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นายทวิช -   ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงว่า ทุกวันนี้ผมมาท างานผมขอใช้คอมพิวเตอร์ของน้องบุญลักษณ์ ผู้ช่วย
ธุรการของช่าง ท าให้เวลาที่น้องบุญลักษณ์จะท างานก็ต้องรอให้ช่างสรันต์ท างานให้เสร็จก่อน มันแย่ง
กันใช้ การท างานก็ล่าช้า ผมจึงได้ปรึกษากับท่านปลัดว่า ผมจะไม่เบิกเงินค่าเช่าบ้านแต่จะขอโอนเงิน
งบประมาณมาซื้อโน๊ตบุค เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติในที่ประชุมญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน 
๑ รายการ (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง        
ใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง จ านวนเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท 

  -   ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม 

  - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ (ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน ๑ เครื่อง ใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง จ านวนเงิน ๒๑,๐๐๐.- บาท 
ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ  - ไม่มี -, งดออกเสียง – ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
  ๕.๑  แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ 

ประธานสภา -   เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาทราบ 

นายสันทนา -   เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๕๙  ให้คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทราบ ๒ ครั้ง และปิดประกาศให้
ประชาชนรับทราบ ซึ่งเดิมให้รายงานผลในเดือนธันวาคมรอบเดียว แต่ระเบียบใหม่ให้รายงานผล    
๒ ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ในเดือนเมษายน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคือ นายปัทมากร ไชยอินปั๋น, เลขานุการคือ 
นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์ โดยคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีปลัดเทศบาลเป็นประธาน, 
นายเกียรติศักดิ์ เดชเดชะ, นายสันทนา ปันตอง เป็นเลขานุการ และนางรัชนีย์ สุขประเสริฐ เป็น



~ ๑๐ ~ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ สรุปได้หลาย
ประเด็น โครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนามี ๕๖๐ โครงการ ซึ่งถือว่าโครงการมีจ านวน
มากกว่างบประมาณที่เรามี และได้เสนอโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน การจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้านโดยพิจารณาถึงความจ าเป็น 
เร่งด่วน ไม่กระจุกอยู่บ้านใดบ้านหนึ่ง จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลจ านวนโครงการที่ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
สามปี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปรากฏว่าจ านวนโครงการที่บรรจุในทุกยุทธศาสตร์ มีจ านวน
โครงการรวมทั้งสิ้น ๕๖๐ โครงการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริงทั้งสิ้น ๙๘ โครงการ  จ านวน
โครงการในแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ด าเนินการมากที่สุด ๓ ล าดับแรกได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
สังคม มีจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๐ ของจ านวนโครงการที่
ได้ด าเนินการจริงทั้งหมด  ๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินการ ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๓ ของจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงทั้งหมด ๓) 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ ๑๘๔ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๓๗ ของจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการจริงทั้งหมด  จากตารางแสดงผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อธิบายได้ดังนี้  (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๔๔ โครงการ 
งบประมาณ ๙,๐๗๘,๘๐๐.- บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการฯ ๘ โครงการ งบประมาณ 
๘๙๓,๙๐๐.- บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ 
๑๘.๑๘  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ๘.๑๖  
จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง ๒.๐๖  (๒)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๒๒๗ โครงการ 
งบประมาณ ๑๓๐,๘๘๒,๒๔๐.- บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการฯ ๒๖ โครงการ งบประมาณ 
๓,๔๗๒,๖๐๐.- บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ 
๑๑.๔๕  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง  ๒๖.๕๓  
จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง ๘.๐๐  (๓)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๒๐๙ โครงการ งบประมาณ 
๓๑,๕๖๓,๒๗๐.- บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการฯ ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๓๕๗,๖๐๐.- 
บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๒๑.๐๕  จ านวน
โครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง  ๔๔.๙๐  จ านวนงบประมาณ
ที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง ๓๗.๗๐  (๔) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๔๓ โครงการ งบประมาณ ๔,๓๙๕,๐๐๐.- 
บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการฯ ๒ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๐๐๐.- บาท จ านวนโครงการ  
ที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๔.๖๕  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง  ๒.๐๔  จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการคิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง ๐.๑๖  (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
พัฒนาองค์กร จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗,๖๓๕,๐๐๐.- บาท 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการฯ ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๒๒,๕๙๘,๓๐๐.- บาท จ านวนโครงการ
ที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๔๘.๖๕  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง  ๑๘.๓๗  จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการคิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง ๕๒.๐๘  รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนฯ ๕๖๐ โครงการ งบประมาณ ๑๙๓,๕๕๔,๓๑๐.- บาท จ านวนโครงการที่ได้
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ด าเนินการ ๙๘ โครงการ งบประมาณ ๔๓,๓๙๒,๔๐๐.- บาท จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนฯ ๑๗.๕๐ จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการคิดเป็น   
ร้อยละของโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ๑๐๐ จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณที่ได้ด าเนินการจริง ๑๐๐.๐๐  จ านวนโครงการที่ด าเนินการในแผนพัฒนา ๙๘ 
โครงการ ท าแล้วเสร็จ ๓๐ โครงการ คิดเป็นสัดส่วน ๓๐.๖๑  จากทั้งหมดภาพรวมในส่วนของ
งบประมาณที่เกินมา ๔๓ ล้านกว่าบาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๔๓ ล้าน แต่ในระบบ    
e-plan กับ e-laas มันมีเงินที่กันเงินงบประมาณจากปี ๒๕๕๙  เกินมาสามแสนกว่าบาท ในส่วน
ของรูปเล่มต้องรอประชุมแจ้งคณะกรรมการพัฒนาฯ เสนอท่านนายกเทศมนตรี และนายกฯ 
ประกาศออกมา จึงจะน ามาสรุปเป็นรูปเล่มแจกให้กับทุกท่านได ้

นางสุภาภรณ์ -   ในส่วนของเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ คณะกรรมการได้ท้วงติง
ในเรื่องของสวนอนันตยศและป้ายสวนอนันตยศ ยังไม่ได้แก้ไขให้ จึงขอติดตามสอบถามมายังท่าน
ปลัดเทศบาล และโครงการในแผนฯ ที่มีเยอะเกินขอให้บรรจุเฉพาะโครงการที่มีความส าคัญจ าเป็น
จริง ๆ 

นายสันทนา -   ขออนุญาตเพ่ิมเติม เดิมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๘ ล้าน เงินที่ผ่านเข้ามา ๔๓ ล้าน 
เป็นเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้ได้  และ ๒๘ ล้านบาท ก็เป็น
เงินเดือนผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และงบพัฒนาต่าง ๆ 

นายกเทศมนตรี -   ขอบคุณมาก ในเรื่องของแผนพัฒนา, งบประมาณปี ๒๕๖๑ ที่จะเข้ามา แผนจะน ามาปรับใช้ไม่ได้
แล้ว ซึ่งถือว่าส าคัญมาก จะแจ้งทุกท่านทราบอีกครั้ง 

นายสันทนา -   ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน แผนพัฒนา  
ปีเก่าคือ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ที่ผ่านมาจะใช้ไม่ได้แล้ว จะใช้ได้แค่ถึงสิ้นปีงบประมาณ และต้องใช้ในช่อง
ของปี ๒๕๖๐ เท่านั้น ปี ๒๕๖๑ ให้ใช้แผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ แผนพัฒนาปีเก่าทุกอย่างให้จบ 
ไม่สามารถน ามาใช้ได้ หากน ามาใช้ถือว่าผิดระเบียบ 

ประธานสภา -   ในเรื่องของการรายงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้
เสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านผู้ใหญ่อภิเดช ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ มาบอกกล่าวโครงการดี ๆ 
ให้กับทุกท่านทราบ 

นายอภิเดช -   กราบเรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านสมาชิกสภา, ท่านคณะผู้บริหาร และ
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ผมนายอภิเดช ศักดิ์ติเดช ผู้ใหญ่บ้านสถานี หมู่ ๔ ขอน าเรียนโครงการ
ดีๆ ให้กับน้อง ๆ เยาวชน ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จะมีโครงการทอดผ้าป่าขยะ เริ่มจากบ้าน
สถานีไปบ้านแพะดอนสัก บ้านแม่ฮาว ไม่มีงบประมาณในการด าเนินโครงการ จึงขาดงบประมาณ   
ในเรื่องของป้ายประชาสัมพันธ์  ผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ เป็นโครงการน าร่องให้
น้อง ๆ เยาวชน เริ่มต้นท า ผมจึงอยากขอให้เทศบาลช่วยน ารถออกประชาสัมพันธ์ให้ด้วย ให้ทุก
หมู่บ้านน าขยะรีไซเคิลมาบริจาค (เป็นผ้าป่าไม่เอาเงิน ขอเป็นขยะ) น้อง ๆ เยาวชนจะเดินขอขยะ
จากพ่ีน้องชาวบ้าน หากน าขยะไปขายจะน าเงินมาตั้งเป็นกองทุนต่อไป โดยมี กศน.อ าเภอห้างฉัตร
และอ าเภอห้างฉัตรมาร่วมกิจกรรมด้วย ขอเชิญทุกท่านนะครับ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๓.๐๐ น. เริ่มปล่อยรถขบวนผ้าป่าขยะ ก่อนปล่อยรถขบวนจะมีเวทีเสวนาเล็กน้อย ร่วมพูดคุยกัน 



~ ๑๒ ~ 
 
ประธานสภา -   เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมให้เยาวชนได้ท ากิจกรรมลดขยะ ลดภาวะ  

โลกร้อน 

นายกเทศมนตรี -   ขอให้ท่านอัดเสียงมาให้ด้วย เทศบาลจะน ารถออกประชาสัมพันธ์ให้ 

ประธานสภา -   โครงการศึกษาดูงาน ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบด้วย 

นายวสันติ์ -   ขอน าเรียนชี้แจงเรื่องโครงการศึกษาดูงาน โครงการตามรอยพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๕-๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้น าหมู่บ้าน 
ประชาชนทั่วไป จ านวน ๕๐ คน เป็นการไปเดินทางเพ่ือกราบถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยใน
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบล
ห้างฉัตรแม่ตาล เวลา ๐๘.๓๐ น. และในเวลา ๑๗.๐๐ น. จะออกเดินทางจากเทศบาลไป
กรุงเทพมหานคร การแต่งกายในวันอบรม ใส่เสื้อสีขาว 

ปลัดเทศบาล -   ขอน าเรียนเรื่องสวนอนันตยศ แจ้งให้สภาทราบ ผู้ว่าราชการจั งหวัดล าปางจะปรับปรุงสวน   
อนันตยศ โดยการปลูกต้นไม้เป็นสี ๓ สี เหลือง ชมพู แดง เรียกว่าสวนสามสี เพ่ือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว โดยจะมีการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ รอหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการมาก่อน        
โดยในวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ขอความร่วมมือทุกท่านมาร่วมด้วย จะมีการตัดต้นไม้บางส่วนออก จึงแจ้งมา  
เพ่ือทราบ 

นายศักดิ์ดา -   ในส่วนของการท างาน เรื่องการก่อสร้างถนนที่ผ่านมา ซอยบ้านนางพิสมัย ตามแบบแปลน ถนน
ขนาดกว้าง ๔ เมตร แต่ในการท าจริง ๆ ที่ผู้รับเหมาท า แค่ ๓.๕ เมตร ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมขอให้
ทุกครั้งที่จะเข้าท างานช่วยแจ้งสมาชิกสภาเข้าไปลงพ้ืนที่ด้วย จะได้เห็นปัญหา และจะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหา ครั้งนี้ผมขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

นายนเรศน ์-   การสร้างถนน เส้นหน้าโรงสีแสงรุ่งเรื่อง ผู้รับเหมามีการลักไก่ หากสมาชิกสภาไม่ไปดู คงไม่ได้
มาตรฐาน ความหนา ๑๕ ซม. แต่เทจริง ๆ แค่ ๙ ซม. (ตรงกลางของถนน) แต่ตรงขอบถนนเต็ม ผม
ขอให้รองนายกฯ ฝ่ายโยธา ช่วงแจ้งให้สมาชิกสภาทราบทุกครั้ง ในการที่ผู้รับเหมาเข้าท างาน เพ่ือจะ
ได้ไปตรวจสอบ ชาวบ้านได้ถ่ายรูปเอาไว้แล้วและมาแจ้งให้ผมมาตรวจสอบดู ดีนะครับที่ตรวจสอบ
กันทัน อาจมีการฟ้องร้องได้ ขอฝากด้วยครับ 

นายดนัย -   ก็ถือว่าเป็นผลดีที่ท่านสมาชิกสภาจะเข้ามาช่วยดูแล การเข้าท างาน ผู้รับเหมาจะแจ้งไปที่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ให้ประกาศให้ประชาชนทราบ ในการท างานจะจัดช่างไปคุมงานตลอด  หากไม่ได้
มาตรฐานยังไงขอให้ท่านสมาชิกสภาช่วยตรวจสอบอีกทางด้วย 

ประธานสภา -   ให้แจ้งผมก่อนก็ได้ก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้ามาท างานทุกครั้ง ผมจะแจ้งสมาชิกสภาทราบเอง 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 



~ ๑๓ ~ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น.      

       
 (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี ผู้บันทึกการประชุม 
                         (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ   
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
   (ลงชื่อ)              ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                            (นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
(ลงชื่อ)       กรรมการ  (ลงชื่อ)           กรรมการ 
         (นายปริญญา สุวรรณศร)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)            

(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


